

# ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN CỬU LONG TỪNG BƯỚC ĐI VÀO PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

NGUYỄN TU  
Viện KTTV

Cửu Long là một tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long. Cũng như các tỉnh trong vùng, Cửu Long sản xuất lương thực là chủ yếu, ngoài ra còn trồng cây công nghiệp và cây ăn quả. Riêng lúa hàng năm có diện tích 249750ha được trồng 3 vụ: hè thu, mùa, đông xuân. Thiên nhiên đã có nhiều ưu đãi cho cả vùng. Tuy nhiên, nguồn nước còn phụ thuộc phần lớn vào thiên nhiên, như mùa mưa đến sớm hay muộn, mưa ít hay nhiều, thời gian mưa kéo dài hay kết thúc sớm, độ chua và mặn xâm lấn, thậm chí trong mùa mưa có vùng có nơi vẫn có hạn. Do đó, việc xác định và cung cấp số liệu về điều kiện KTTV rất cần đối với sản xuất nông nghiệp, đặc biệt với cây lúa. Từ những yêu cầu đó, đài KTTV tỉnh Cửu Long đã từng bước suy nghĩ, tìm biện pháp để phục vụ cho nhiệm vụ chính trị của Đài.

Không phải mấy năm gần đây Đài KTTV này mới làm công tác phục vụ sản xuất nông nghiệp mà từ năm 1977 Đài đã làm, nhưng bước đầu thực hiện còn nhiều lúng túng, khó khăn, nhất là các năm đầu sau ngày giải phóng. Đài còn phải làm tốt và ổn định các nhiệm vụ: điều tra cơ bản, xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật, đào tạo cán bộ, ổn định đời sống cán bộ nhân viên vv... để từ đó tạo tiền đề cơ sở khoa học đi vào công tác phục vụ nói chung và phục vụ sản xuất nông nghiệp nói riêng. Mấy năm gần đây Đài KTTV Cửu Long mới thực sự đi vào công tác KTTV phục vụ sản xuất nông nghiệp.

## 1. Tổ chức và biện pháp phục vụ của Đài KTTV.

Thành lập nhóm chuyên làm công tác phục vụ sản xuất nông nghiệp gồm 1 kỹ sư thủy văn và 2 trung cấp khí tượng dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Giám đốc. Nhiệm vụ của bộ phận này trong 3 năm qua là khảo sát, điều tra, thu thập số liệu của các vùng trong tỉnh, tiến hành hệ thống hóa theo vùng, theo cây trồng, vẽ sơ đồ diễn biến từng vùng nhằm làm căn cứ xác định sự tiến triển của vùng theo vụ, năm, mùa vv. Định kỳ khảo sát 3 điểm của 3 vùng để kịp thời đánh giá tình hình diễn biến của điều kiện KTTV và cây trồng. Đài cũng giao cho Trạm Thủy văn Trà Vinh và Trạm KTNN Càng Long trực tiếp phục vụ 2 huyện.

## 2. Một số biện pháp cụ thể.

— Số liệu đo đạc về tình hình mưa, chua, mặn, nước lũ... (thời gian, cường độ, độ xâm lấn, tác hại...) trong các thời vụ gieo cấy quan trọng thì 2 ngày một lần cung cấp cho huyện và cho tỉnh nhằm lợi dụng sự thuận lợi hoặc khắc phục mặt có hại để chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, bình thường cung cấp mỗi tuần 1 lần.

— Quan hệ gắn bó thường xuyên, định kỳ với các ngành khoa học kỹ thuật trong tỉnh như: Nông nghiệp, Thủy lợi, Khoa học kỹ Thuật, Thống kê, Bảo vệ thực vật... để nắm chắc tình hình sản xuất nông nghiệp, sự diễn biến của nó, qua đó chủ động đề xuất khả năng và các biện pháp.

Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học với các ngành trong tỉnh để xác định điều kiện KTTV cho nông nghiệp hoặc các đề tài riêng của mình.

— Định kỳ biên soạn và xuất bản các bản tin, thông báo KTTV 5, 10 ngày và tháng phục vụ nông nghiệp.

— Tổ chức báo cáo điều kiện diễn biến KTTV, phương pháp sử dụng nó để tổ chức sản xuất nông nghiệp và vận dụng vào công tác khác cho các ngành như: thủy lợi, xây dựng, giáo dục, đường sông, biển.v.v vừa tuyên truyền, vừa hướng dẫn vận dụng để các bản tin, tư liệu của Đài tăng thêm hiệu quả.

Đài KTTV Cửu Long đã làm được và đạt được hiệu quả là vì:

— Đã chấp hành nghiêm túc nhiệm vụ chính trị của Ngành.

— Đã suy nghĩ, tìm tòi, sáng tạo.

— Đã biết lựa chọn một bộ phận cán bộ có nhiệt tình, có trách nhiệm có phương pháp, và chịu đựng khó khăn...

— Biết sử dụng số hiệu KTTV và KTNN đã đo đạc, quan sát với mục đích phục vụ.

— Biết vận dụng tổng hợp các lực lượng ủng hộ, tạo thuận lợi cho công tác KTTV trong tỉnh.

Trên đây là những cố gắng bước đầu mà Đài KTTV Cửu Long thực hiện nhiệm vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp của mình. Đài đang có những ước mơ và quyết tâm tìm biện pháp tổ chức thực hiện và kịp thời góp phần nâng năng suất lúa và sản lượng cây trồng trong tỉnh theo nghị quyết đại hội của tỉnh Đảng bộ Cửu Long đề ra, trước mắt cho năm 1986.

Với những ước mơ và quyết tâm trên, sẵn có những kinh nghiệm được tích lũy, Đài KTTV tỉnh Cửu Long sẽ góp nhiều sức mình vào công việc phát triển sản xuất nông nghiệp của địa phương./.

---

### THÔNG BÁO CỦA ...*(tiếp theo trang 17)*

hướng nhiệm vụ của ngành KTTV trong giai đoạn tới là tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng và HDBT về xây dựng và tăng cường cấp huyện, tăng cường phục vụ KTTV với địa bàn huyện và cơ sở sản xuất, coi đây là một nhiệm vụ trọng yếu của Ngành.

Phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, căn cứ vào các mục tiêu cụ thể của vùng, của huyện và cơ sở lấy sản xuất nông nghiệp làm mặt trận hàng đầu, nâng cao hơn nữa hiệu quả phục vụ KTTV đối với đời sống, kinh tế — xã hội.

Kiên toàn hệ thống chỉ đạo từ Tổng cục tới các tỉnh huyện, và cơ sở, xây dựng được qui chế về công tác phục vụ KTTV trên địa bàn cấp huyện.

Trong bài phát biểu của đồng chí Chu Hữu Quý, Phó trưởng ban Nông nghiệp Trung ương với hội nghị, đã phân tích một cách hệ thống các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, và tăng cường cấp huyện, các chỉ thị của Ban Bí thư về nông nghiệp trong những năm gần đây. Bàn về phương hướng của Ngành đồng chí nhấn mạnh cần kết hợp công tác KTTV với bảo vệ môi trường, gắn vùng lãnh thổ với địa bàn cấp huyện về mặt KTTV, tăng cường hợp tác, liên kết với các ngành, tỉnh, huyện, cơ sở sản xuất, thu hút đông đảo lực lượng nhân dân tham gia công tác khí tượng thủy văn trên địa bàn huyện và cơ sở; tăng cường xây dựng ngành Khí tượng Thủy văn rộng khắp theo hướng Nhà nước và nhân dân cùng làm./.